

**ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

<b>ชื่อ</b> นางสาวรัฐ รัตนะ	
<b>ตำแหน่งทางวิชาการ</b> ผู้ช่วยศาสตราจารย์	<b>สังกัด</b> ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
<b>การดำรงตำแหน่งบริหาร</b> พ.ศ. 2550 - มี.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์	
<b>การศึกษา</b> วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543	
<b>สาขาเชี่ยวชาญ/สนใจ</b> อุทยานและนันทนาการ	
<b>งานสอน</b> Environment, Technology & Life Environment, Technology and Life Environmental Interpretation Techniques Environmental Technology and Life Environmental, Technology and Life Field Parks, Recreation & Nature Tourism Forest Environmental Science Landscape & Recreation Site Design Nature Interpretation Project Planning Seminar การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติ การวิเคราะห์และออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบผังบริเวณนันทนาการ การออกแบบภูมิทัศน์และผังบริเวณนันทนาการ เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม ปัญหาพิเศษ วนศาสตร์ภาคสนาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต	
<b>โครงการวิจัย</b> ปี 2549 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2549 สारวและจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ( หัวหน้าโครงการย่อย ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2553 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2555-2556 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2556-2557 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2557 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ปี 2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกรมป่าไม้ ปี 2557 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการประเภทเหมืองแร่ และประเภทอุตสาหกรรม ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ปี 2557 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๖ ภายใต้บทบาทกรมควบคุมมลพิษ ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2557-2558 การกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงานนโยบายสู่ การปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2557-2558 โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สนบอช.) ปี 2557-2558 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป้องกันอุทกภัย ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สนบอช.) ปี 2557-2558 โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์ คลองโรงเจ และคลองต๋อยตึง จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)	

## ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ นางสาวรัฐ รัตน์ะ	
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สังกัด ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
ปี 2557-2558 โครงการติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ.2558 ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ผลงานวิจัยนี้เป็นรายการรวบรวมระหว่างปี 1 มกราคม 2549 - 21 ตุลาคม 2560